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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ครั้งที่ 5/2554 
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุมังคลอุบล ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ48 พระชนัษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 

1. พล.อ.อ.ภคชาติ    กฤษณะพันธ์ุ  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร   รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร  กรรมการ 
5. นางวนิดา    ปอน้อย   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์  กรรมการ   
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  กรรมการ 
9. นายวิรัช     โหตระไวศยะ  กรรมการ       
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี     น่วมจิตต์  กรรมการ 
11. ดร.ไพบูลย์    ใสยาวงศ์  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ  ศิลวัตร   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสด์ิ  กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์ (แทน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ  กรรมการ 
15. ดร.อุรวิศ    ต้ังกิจวิวัฒน์ (แทน) 
 ดร.วิชัย     พยัคฆโส   กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร  กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา   สุอังคะวาทิน (แทน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา   เหมวงษา  กรรมการ 
18. รองศาสตราจารย์สยาม    ดําปรีดา   กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด   กรรมการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์   วรรธโนทัย  กรรมการ 
21. นายพงศ์พิชญ์    ต่วนภูษา  กรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักด์ิ  ตระกูลชีวพานิตต์ กรรมการ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ี  สงวนพงษ์  กรรมการ 
24. นางสาวพรทิพย์    ตันติวงศ์   กรรมการ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง   กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. นายสมภพ    เพชรรัตน์  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  เอี่ยมประภา  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม        

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที     ภู่รอด   ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางอลิสา    โรจน์ธนานันต์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
3. นางวราภรณ์    อชานนท์  ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  อังศุภโชติ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
5. นางนิภา     แจ้งฟ้า    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  บุญลิขิต   ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพย์สิน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์   รังรองรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
8. นางสาวนวรัตน    นิลดับแก้ว  (แทน) ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
9. นายวัชรพล    เกิดมงคล  ฝ่ายวินัยและนติิการ 
10. นางสาวกวินลดา    มั่นปาน   ฝ่ายวินัยและนติิการ 
11. นางพรทิตา    ผ่องนพคุณ  สํานักงานอธิการบดี 
12. นายเอกนรินทร์    พุทธบรรจง  สํานักงานอธิการบดี 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
   เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้    

       

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชมุทราบ 
    1. ให้นําระเบียบวาระที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร) เป็นผู้นําเสนอในที่ประชุม เสนอก่อนแล้วจึงพิจารณาระเบียบ
วาระอื่น ต่อไป เนื่องจากผู้บริหารทั้งสองท่านต้องไปปฏิบัติราชการอื่น 
   2. เรื่องการจราจรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอให้ผู้บริหารมอบ
ผู้เกี่ยวข้องแจ้งนักศึกษา ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 
จํานวน 6 หน้า  
    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้
จัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ดังเอกสารรายงานการประชุม 
จํานวน 6 หน้า เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยไม่มีการแก้ไข  
  
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน  

3.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 
7/2554 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และวัน Orientation และ Retreat กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และวันอาทิตย์ที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2554 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 และวัน Orientation และ Retreat กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งกําหนดการประชุม
ดังกล่าวตามเอกสารแนบโดยสรุป ซึ่งการเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยจัดรถยนต์โดยสาร 
สําหรับบริการผู้บริหาร รถจอดบริเวณด้านข้างอาคารสํานักงานอธิการบดี ออกเดินทาง เวลา 07.00 น. 
เดินทางถึงที่พักโรงแรมพูลแมน พัทยา ไอศวรรย์ จังหวัดชลบุรี และเริ่มพิธีเปิดการประชุม เวลา 10.30 น. ใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 มีวิทยากรจากภายนอก บรรยาย 2 ท่าน คือ ดร.กฤษณพงศ์   กีรติกร และ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์   พานิช วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2554 วิทยากรจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คือ ดร.พิเชษฐ   ดุรงคเวโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา   
พรหมบุญ นายธีระยุทธ   ฉายสว่างวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ   ไชยเวช และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ   
รตะนานุกูล  การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนบทบาทการชี้นําการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้า 
ดังนั้น เนื่องจากมีระเบียบวาระหลายเรื่องที่จําเป็นต้องเข้าร่วมประชุม จึงยกเว้นการส่งตัวแทน ในการประชุมมี
การทบทวนแผนกลยุทธศาสตร์ และเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 และจากการ
ทํา Retreat มหาวิทยาลัยจะได้นําผลการประชุมดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้บริหารนําเอกสารที่สะท้อนแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อปรับแผนตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน และชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบผู้รับผิดชอบประชุมหารือกับ
คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมการร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน และ
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะแต่ละคณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ได้คัดเลือกพื้นที่ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบ ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละชุมชนดําเนินการเขียน
แผน และวิธีการเขียนโครงการ กองนโยบายและแผนได้ปรับรูปแบบการเขียนโครงการให้แล้ว จากการจัดทํา
แผนพบว่า มีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาการใช้งบประมาณของทุกกิจกรรม ต้องแล้วเสร้จภายในเดือน
สิงหาคม จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งโครงการภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 และเชิญคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกัน

พิจารณา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2554                          หน้า 4 

1. การดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน และชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ทุกคณะควรนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การถ่ายทอดกับชุมชน และสามารถนับตัวช้ีวัดได้ 

2. การลงพื้นที่สัมผัสกับชาวบ้านในชุมชน พึงตระหนักถึงประเด็นปัญหาในการสื่อ
ความรู้ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในเรื่องที่นําเสนอด้วย 

3. การจัดทําโครงการ ให้พิจารณาถึงความย่ังยื่น โดยมิใช่งบประมาณเป็นที่ต้ัง กรณีที่
เป็นโครงการระยะยาวให้จัดในระยะที่ 1 ระยะที่ 2  

4. การดําเนินการตามโครงการ จําเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเอกสาร ด้าน
ศูนย์รวมการติดต่อ (call center) และด้านต่างๆ กับชุมชน และในแต่กลุ่มของ
โครงการ ควรจัดต้ังฝ่ายเลขานุการของกลุ่ม 

5. การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ คณะควรมอบหมายและชี้แจงถึงการเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบประจํา ไม่เปลี่ยนตัวบุคคล เพราะทําให้ขาด
ความต่อเนื่องของโครงการ และคํานึงถึงตัวบุคลากรของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจ SAR จึงควรบริหารจัดการเวลาให้เกิดความเหมาะสม 

  
  มติที่ประชุม รับทราบและมอบสํานักงานอธิการบดี จัดเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานด้านเอกสาร ด้านศูนย์รวมการติดต่อ (call center) และ
ด้านอื่นๆ ของโครงการในส่วนกลาง และคณะทุกคณะจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์รวมการติดต่อ (call center) 
ของคณะ และแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการ  
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานการรับสมัครนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามสาขาวิชาของคณะ/วิทยาลัย 
   จากตารางสรุปรายงานการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 
ปรากฏว่าตัวเลขตามแผนรับนักศึกษา รวม 3 ระบบ ประมาณ 7,095 คน รับไว้ 6,847 คน รับไปตํ่ากว่าเกณฑ์ 
บางสาขาหรือบางคณะต่ําลง ตัวเลขย่อย ไม่ว่าคณะใหญ่หรือคณะเล็ก ตัวเลขสะท้อนให้เห็นแล้วทําไมเด็กไม่มา
เรียน เก็บตกจากผู้ไม่สามารถสอบภาคปกติ จึงมาเรียนภาคพิเศษ จึงต้องใส่ Input กลุ่มหลังมากกว่ากลุ่มแรก 
ขอให้ไปทําวิจัย เพื่อแก้ไขแล้วปรับปรุง ถ้าคณะมีภาคพิเศษ จะตอบสังคมได้อย่างไรว่าทัดเทียมกัน เช่น 
ข้อสอบเดียวกันหรือไม่ มิฉะนั้นเด็กเข้ามาจะตํ่ากว่า เพราะว่าเราละเลยการเอาใจใส่ ท่านต้องถามผู้สอนว่า
สอนเต็มที่หรือไม่ ต้องมีวินัยการทํางาน และความรับผิดชอบ 
   การรับน้อง มีน้อยลงและดีขึ้นกว่าเดิม เพราะเหตุจากการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหาร 
รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาให้ความเอาใจใส่ ผลดีขึ้นกว่าเดิม 
   ตัวเลขที่กองพัฒนานักศึกษาประชุมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องทํา
ต่อเนื่อง วิชาที่เด็กติด F ต้องนํามาให้ความสําคัญ เมื่อพูดถึงคุณภาพการผลิตนักศึกษา ถึงการแสวงหาวิธีการ
สนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถ และส่งไปโชว์ผลงานต่างประเทศได้ 
 
 มตทิี่ประชุม รับทราบ และมอบทุกคณะดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 4.2 รายงานสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
 กําหนดเป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ ตามพ้ืนที่ต้ังของแต่ละอาคาร ดังนี้ C = 
Central , E = East , N = North , W = West , NE = North East , NW = North West เช่น C01 คณะ
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บริหารธุรกิจ อาคาร 1 ดังตารางที่แนบ และจะกําหนดเป็นรหัส 4 ตัว เช่น 1301 โดยจะเริ่มใช้ที่อาคาร 13 ช้ัน 
เป็นต้นไป เมื่อกําหนดแล้วเสร็จจะมอบให้กองกลางและกองประชาสัมพันธ์ช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน   
  
  มติที่ประชุม รับทราบ เรียงตามอาคารให้ครบถ้วน ส่วนป้ายถนน ป้ายบอก
ทางจะทําใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ รวมทั้งมีภาษาที่หลากหลายเพราะในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ
เข้ามาศึกษาอยู่จํานวนมาก ลักษณะของตัวอักษรให้ใช้อักษรส่วนกลางที่เป็นมาตรฐาน ถนนทางเดินยังไม่
ดี ฝากเป็นแนวคิดเพื่อหากลุ่มเฉพาะทีม  
 
 4.3 รายงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทําฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย” 
 โครงการจัดทําฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
โรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีเด็กมาสมัครจํานวน
น้อย รุ่นที่ 1 มีจํานวน 22 คน รุ่นที่ 2 มีจํานวน 12 คน ปัญหาต่างๆ เกิดจากการบริหารส่วนหนึ่ง แต่เป็น
ปัญหาของแท่งอาชีวศึกษาเอง ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนผู้อํานวย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
จัดซื้ออุปกรณ์ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 รายงานการเชิญนักวิจัยเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยเข้าประกวดที่ TIIIA 
(Taiwan Invention and Innovation Industry Association) 
 แจ้งให้คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบว่า ท่านสาคิตณ์   จันทโนทก ได้รับ  
E-mail จาก TIIIA ให้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 รายงานสรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2551 – 2553) 
 จากตารางสรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2551 – 
2553) มีการแก้ไขข้อ 1 จํานวนอาจารย์ที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ จะเห็นว่าจากข้อมูล
จํานวนอาจารย์ที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีจํานวนมาก  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะเสนอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาเอกสารประกอบการ Retreat ระดมความรู้ประสบการณ์เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

5.1.1 รายงานผลการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2554 และวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2554  

- ไม่มี - 
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5.1.2 ร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
- ไม่มี - 
 
5.2 พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเงินกู้ JICA ในภาพรวม 9 มทร. 
โครงการ JICA เป็นโครงการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง

แจ้ง 9 มทร.ให้เขียนโครงการตามแผนงานที่กําหนด และได้มีการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยทําเป็น 2 เฟส โครงการประมาณ 6,000 ล้านบาท  

 
มติที่ประชุม รับทราบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น

เจ้าภาพในการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 9 มทร. ดําเนินการ 
 
5.3 พิจารณาความคืบหน้าโครงการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

โครงการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้มีการประชุมและมีการสรุปหัวข้อเรื่องข้อสอบ จํานวน 5 เรื่อง คือ 

1. คณิตศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์ 
3. สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบความคิด 
4. ภาษาอังกฤษ 
5. วิชาชีพเฉพาะ 

จะมีการดําเนินการสอบในวันเดียวกัน ใช้เวลาในการสอบ 6 ช่ัวโมงครึ่ง และจะมี
การนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยเชิญรองอธิการบดี และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุม ในส่วนของการรับนักศึกษาที่จบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จะมีเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น ส่วนการรับนักศึกษาที่จบในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะดําเนินการรับสมัครเอง  

การรับสมัครนักศึกษาระบบโควต้า ได้มีการประชุม โดยผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นต้นเรื่อง และได้เชิญคณบดีคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม แต่ละคณะใช้เกรดขั้นตํ่า
ไม่เท่ากัน เช่น 3.00 , 2.75 หรือ 2.25 ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแต่ละหลักสูตร และปริมาณของนักเรียนที่
เข้ามาสมัคร จากข้อมูลปีที่ผ่านมา ได้มีการให้โควต้า จํานวน 1,600 คน มารายงานตัว จํานวน 1,200 คน  

วิธีการในการดําเนินการ ให้คณะทุกคณะส่งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย หรือที่
ทางคณะได้ทําความร่วมมือข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และจะมีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการร่วมกับ
รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) ในเรื่องของการจัดเตรียมรถที่จะนําไปทํากิจกรรมดังกล่าว ผลการ
ดําเนินการรับสมัครระบบโควต้า จะสามารถรายงานให้ทราบภายในเดือนตุลาคม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ

กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการร่วมกับทุกคณะ/วิทยาลัย 
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5.4 พิจารณาการจัดงานวัน “Rt ราชมงคลสร้างคนสู่งาน” ประจําปี 2555 

การกําหนดจัดงานวัน “Rt ราชมงคลสร้างคนสู่งาน” ประจําปี 2555 ได้มีการ
กําหนดหัวข้อของงานที่มาจากมติของผู้บริหาร คือ Green and Clean ที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัย ให้ทุกคณะ
คิดโครงการที่สามารถตอบโจทย์ด้วย ส่วนในวันจัดงานจะทําขอสรุปอีกครั้ง เนื่องจากมีกิจกรรมการเดิน ว่ิง 
การกุศล และจะนํากิจกรรมโครงการ 84 พรรษา เข้ามาโชว์ในงานดังกล่าว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ จัดพิธีสงฆ์ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ในวันที่ 16 ,17 

มกราคม 2555 เป็นการจัดกิจกรรมทางด้าน วิชาการต่างๆ และกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล จัดในวันที่ 15 
มกราคม 2555  

 
5.5 พิจารณารายงานผลการประเมิน กพร. ปี พ.ศ. 2553 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554 และแนวทางพิจารณาการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินของ 
สมศ. 

จากผลการประเมินของ ก.พ.ร. มีการนําเกณฑ์กลางมาวัดผล และโครงการที่ส่งมา
ไม่สมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบดูโครงการยังมีปัญหาอยู่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ช้ีแจงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวน 17 หลักสูตร  
กว. มี 17 สาขาหลัก นักศึกษาที่ได้ กว. ต้องนําไปใช้จริง ถ้าวัดให้วัดวิศวกรรมควบคุม ต้ังแต่ปีนี้ จัดให้มีการติว 
กว.  

 
มติที่ประชุม รับทราบและฝากให้ผู้เก่ียวข้องไปตามข้อมูลที่ยังไม่ครบ  
 
5.6 พิจารณาการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ประจําปี 2553 และแนวทางในการดําเนินการการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจําปี 2554 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้หน่วยงานทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปี 2554 ความเสี่ยงของหน่วยงาน เรื่องอะไรบ้างเป็นความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยง ประจําปี 2553 
มาปรับปรุงในปี 2554 และส่งภายในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2554 

 
 

5.7 พิจารณาข้อเสนอแนะคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

  อธิการบดี มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) เป็น
ประธาน รองอธิการบดีทุกท่าน และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ จากการประชุมพบว่า บางคณะมีการตัดเกณฑ์ ดีเด่น กับ ดี
มาก ดี กับ ดีมาก โดยเฉพาะคณะที่มีบุคลากรจํานวนมากตัดเกณฑ์ ดี กับ ดีมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
ยอดเงินที่ให้ จํานวน 2.9% ที่ไปเพิ่มค่าแรง เงินเดือนของข้าราชการในช่วง 6 เดือน บางคณะพบว่า รอง
คณบดีได้ระดับ พอใช้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ มีความเห็นว่าควรปรับสัดส่วนระดับผลการประเมิน ในทิศทางเดียวกัน และเป็น
มาตรฐาน โดยมีข้อตกลงดังนี้ 
 ระดับดีเด่น   ประมาณ 20%  
 ระดับดีมาก   ประมาณ 50%  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2554                          หน้า 8 

 ระดับดี และพอใช้  ประมาณ 30% 
 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มทั่วไป ส่วนเปอร์เซ็นต์ใน
การขึ้นเงินเดือน เป็นข้อตกลงของคณะ ซึ่งมียอดเงินอยู่ 2.9% และในแต่ละขั้นความห่าง 1% หรือน้อยกว่า 
บางคณะอาจตัดเกณฑ์ ดีเด่น เท่ากับ 6% ดี เท่ากับ 1% ทําให้ยอดเงินเปลี่ยน จึงขอให้ทางคณะนําไปทบทวน
และนําเสนออธิการบดีในการลงนามต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบแต่ละคณะไปทบทวน ด้วยการใช้หลักในการ   
วัดประเมินเฉลี่ยให้เกิดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติในรายที่มีปัญหา ขอเชิญแจ้งให้ทราบเพื่อมิให้เกิด
ประเด็นปัญหา 
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

   6.1 การประเมินคุณภาพภายใน ขึ้นกับการบริหารจัดการ ถ้าคณะไหนจัดการดี ผล
เกิดจากการจัดการดี ก็จะได้คะแนนสูง ถ้าไม่มีการเตรียมการจัดการไม่ดี จะได้คะแนนตํ่า ควรมีการอบรม
สัมมนาการจัดการ อบรมสัมมนาร่วมกัน 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
     
 

                (นางสาวสุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) 
                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

                                                                    กรรมการและเลขานุการ 
                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเอกนรินทร์   พุทธบรรจง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี 

ผู้จดรายงานการประชุม 


